

Sự can đảm và hành động của bạn sẽ giúp chúng tôi bắt được

**tội phạm và phòng chống thiệt hại.**

**Xin đừng lo lắng một mình, hãy gọi ngay cho chúng tôi!**

Nếu ai đó xung quanh bạn hoặc gia đình, bạn bè của bạn đang lo lắng thì hãy hỏi thăm và giới thiệu đến quầy tư vấn.

**Hãy gọi 110**

- Đã có chuyện gì xảy ra? Xảy ra khi nào? Xảy ra ở đâu?
- Tình trạng thiệt hại của nạn nhân.
- Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm qua ngoại hình và quần áo.

Hãy bình tĩnh và tường thuật lại từng thứ.



► **Địa chỉ liên hệ khác:**

**Quầy tư vấn tại trụ sở cảnh sát các tỉnh**

Mỗi trụ sở cảnh sát sẽ tiếp nhận tư vấn về thiệt hại 24h/24h, 365 ngày/năm. Vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ cảnh sát để biết về các biện pháp phòng tránh lạm dụng tình dục.

<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/chikan/chikantaisaku.html>

**Số điện thoại tư vấn cho nạn nhân có liên quan đến lạm dụng tình dục 「#8 1 0 3」**

Quay số 「#8103」, bạn sẽ được kết nối với đường dây tư vấn về tội phạm lạm dụng tình dục của cảnh sát tỉnh, có thẩm quyền đối với khu vực mà bạn đang thực hiện cuộc gọi.

**(Số liên lạc khác ngoài cảnh sát)**

**Trung tâm hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân của tội phạm lạm dụng tình dục và bạo lực tình dục 「#8891」.**

Đây là quầy tư vấn hỗ trợ y tế, tinh thần, tư vấn giải đáp mọi thắc mắc, hỗ trợ đi cùng bạn đến cảnh sát.



**Không thể dung thứ cho những kẻ lạm dụng tình dục hoặc thi dâm!**

**Nhờ hành động của bạn sẽ cứu giúp được nhiều người.**

Thông báo số 110 ngay !

Mọi người đều đứng về phía bạn.



**Cảnh sát tỉnh Miyagi**

Dành cho những người từng là nạn nhân của sự lạm dụng tình dục hoặc thị dâm, hoặc những người đã chứng kiến.

Quấy rối, dâm ô là tội nặng.  
Nạn nhân không có lỗi gì cả.



## 【Đối với nạn nhân】



### Hãy nhờ những người xung quanh cứu giúp

Nếu bạn là nạn nhân của việc ai đó đã động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên thân thể bạn hoặc bị chụp trộm đồ lót của bạn thì bạn hãy nhờ những người xung quanh cứu giúp bằng cách hét to lên, hoặc sử dụng các thiết bị phòng chống tội phạm.



### Hãy gọi số khẩn cấp 110 tham khảo ý kiến cảnh sát

Nếu bạn thấy an toàn thì hãy gọi số 110 ngay lập tức. Hơn nữa, nếu bạn từng là nạn nhân trước đây thì cũng hãy liên hệ để thông báo với cảnh sát bất cứ lúc nào. Nó không quan trọng là sự việc to hay nhỏ như thế nào.

## 【Đối với những người chứng kiến vụ việc】

### Hãy hỏi thăm nạn nhân

Nếu bạn là người đã chứng kiến vụ việc, bạn không nên nhắm mắt làm ngơ và bạn sẽ hỏi nạn nhân một số câu hỏi như: “Bạn có sao không?”, “Bạn có cần gọi cảnh sát không?”



Có làm sao không ?

### Hãy thông báo cho cảnh sát hoặc nhân viên nhà ga

Bạn hãy nhờ nhân viên nhà ga hoặc những người xung quanh trợ giúp và hãy thông báo cho cảnh sát số 110.



## Đối với cảnh sát tiếp nhận thông báo về vụ việc

### Sự hợp tác của bạn sẽ giúp phòng ngừa tội phạm.

Cảnh sát sẽ cố gắng tiến hành điều tra để truy bắt tội phạm để giúp đỡ cho tinh thần của nạn nhân tốt hơn. Bạn hãy thông báo và hãy tin cậy vào cảnh sát.

※ Dưới đây là 1 quy trình được mô tả cụ thể, tùy vào các trường hợp khác nhau.



Xác nhận hiện trường của một cảnh sát viên

Lực lượng chức năng tới hiện trường, nơi xảy ra vụ việc để xác nhận tình hình và thu thập chứng cứ. Mọi thứ sẽ được cân nhắc 1 cách cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân.



Cảnh sát vừa điều tra tình trạng mức độ thiệt hại vừa phải bảo vệ quyền riêng tư

Xác nhận chứng cứ qua trang phục

Chúng tôi có thể yêu cầu mượn quần áo hoặc đồ của bạn đang mặc vào thời điểm xảy ra vụ việc để xác nhận, vì điều này có thể là bằng chứng cung cấp cho vụ việc.



Để tìm kiếm nghi phạm thì y phục và các thứ khác cũng được điều tra

Yêu cầu cung cấp những thông tin của vụ việc tại trụ sở cảnh sát.

Nạn nhân có thể lựa chọn giới tính của người hỏi mình.



Người cảnh sát mà có thể nói chuyện làm bạn an tâm thì sẽ giúp đỡ bạn

Tiến hành điều tra xác nhận mức độ bị hại.

Tiến hành điều tra bằng cách tái hiện lại hiện trường với sự có mặt của nạn nhân. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì hãy báo ngay.

Khi bạn cảm thấy không thoải mái thì bạn hãy báo cho cảnh sát ngay.